

Ano ang posisyon ng Islam tungkol sa prinsipyo ng hustisya at katarungan?

Hinimok ng Islam ang pagtatag ng hustisya sa pagitan ng mga tao at katarungan sa pagsukat at pagtimbang.

"At sa Madyan ay isinugo Namin ang kanilang kapatid na si Shuayb. Sinabi niya, 'O aking mga tao, sambahin ninyo ang Allah, wala kayong ibang diyos kundi Siya. Dumating na sa inyo ang maliwanag na katibayan mula sa inyong Panginoon. Kaya't sukatin ninyo at timbanging ng wasto at huwag bawasan ang mga tao ng kanilang mga bagay, at huwag gumawa ng kasamaan sa lupa matapos itong ayusin. Ito ay mas mabuti para sa inyo, kung kayo ay mga mananampalataya.'" [232] (Al-Araf: 85).

"Kayong mga naniwala, maging matatag kayo sa Diyos bilang mga saksi sa katarungan. Huwag hayaang ang galit ng isang tao ay humadlang sa inyo na maging patas. Maging patas kayo, sapagkat ito ay mas malapit sa kabanalan. Matakot kayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay may lubos na kaalaman sa inyong ginagawa." [233] (Surah Al-Ma'idah:8).

"Katotohanang ipinag-uutos ng Allah na inyong ipagkaloob ang mga tiwala sa mga nararapat pag-ukulan nito, at kung kayo ay maghuhukom sa pagitan ng mga tao ay inyong hatulan ng makatarungan. Katotohanang ito ay isang mabuting pangaral mula sa Allah sa inyo. Tunay na ang Allah ay Lubos na Nakakarinig, Lubos na Nakakakita." [234] (An-Nisa: 58).

"Katotohanang ipinag-uutos ng Allah ang katarungan at ang paggawa ng mabuti at pagbibigay sa mga kamag-anak, at Kanyang ipinagbabawal ang kahalayan, kasamaan, at paglabag sa karapatan ng iba. Kayo ay Kanyang pinaaalalahanan upang kayo ay magsitanda." [235] (An-Nahl: 90).

"O kayong mga naniniwala, huwag kayong pumasok sa mga bahay na hindi sa inyo hanggang kayo ay magpaalam at bumati sa mga naninirahan doon. Iyan ay higit na mainam para sa inyo upang kayo ay magkaalaala." [236] (An-Nur: 27).

"At kung wala kayong matagpuan doon ay huwag pumasok hanggang kayo ay pahintulutan. At kung kayo ay pinagsabihan na bumalik, kayo ay bumalik. Iyan ay higit na dalisay para sa inyo, at ang Allah ay batid ang anumang inyong ginagawa."

[237] (An-Nur: 28).

"O kayong mga naniniwala, kung ang isang mapagpasiklab ng kaguluhan ay magdala sa inyo ng balita, suriin muna ninyo upang hindi kayo makapanakit ng ibang tao nang walang kaalaman at kayo ay magsisi sa inyong ginawa." [238] (Al-Hujurat: 6).

"At kung ang dalawang pangkat ng mga naniniwala ay naglalaban-laban, kayo ay gumawa ng pagkakasundo sa pagitan nila. Ngunit kung ang isa sa kanila ay magtuluy-tuloy sa pagsuway laban sa isa pa, labanan ninyo ang siyang nagmamatigas hanggang sa ito ay bumalik sa utos ng Allah. At kung ito ay bumalik, gumawa ng pagkakasundo sa pagitan nila ng may katarungan at maging makatarungan. Tunay na ang Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan." [239] (Al-Hujurat: 9).

"Tunay na ang mga naniniwala ay magkakapatid. Kaya't gumawa ng pagkakasundo sa pagitan ng inyong mga kapatid, at matakot sa Allah upang kayo ay maawa." [240] (Al-Hujurat: 10).

"O kayong mga naniniwala, huwag hayaan ang isang pangkat na mangutya sa iba pang pangkat, baka sila ay higit na mabuti kaysa sa kanila. At huwag hayaan ang mga babae na mangutya sa ibang mga babae, baka sila ay higit na mabuti kaysa sa kanila. At huwag ninyong laitin ang isa't isa, ni magbigay ng mga palayaw na mapanlait. Napakasama ang pangalan ng kasamaan pagkatapos ng pananampalataya, at sinuman ang hindi magsisi, sila ang mga mapaggawa ng kasamaan." [241] (Al-Hujurat: 11).

"O kayong mga naniniwala, iwasan ang maraming mga paghihinala, sapagkat ang ilan sa mga paghihinala ay kasalanan. At huwag maniktik, ni manlait sa isa't isa. Ibig ba ng isa sa inyo na kainin ang laman ng kanyang patay na kapatid? Kayo ay magagalit dito. At matakot sa Allah, sapagkat ang Allah ay Lagi nang Tumutugon, Lagi nang Maawain." [242] (Al-Hujurat: 12).

Sinabi ng Propeta Muhammad (saw): "Walang sinuman sa inyo ang tunay na naniniwala hanggang mahaliniya para sa kanyang kapatid ang kanyang minamahal para sa kanyang sarili." [243] (Isinalaysay ni Bukhari at Muslim).

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/93/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/93/>

Saturday 18th of January 2025 03:21:54 PM